

## มีบริการต่าง ๆ ให้ก่อนที่ท่านจะจ่ายค่ารับผิดชอบส่วนแรกจนครบ

แผนประกันทุกแผนจะจ่ายค่าดูแลเชิงป้องกันให้ก่อนที่ท่านจะจ่ายค่ารับผิดชอบส่วนแรกจนครบ



แผน Cascade Care จะชำระค่าบริการต่าง ๆ อีกหลายอย่างก่อนที่ท่านจะจ่ายค่ารับผิดชอบส่วนแรกจนครบ บริการเหล่านี้ได้แก่



การดูแลรักษาเชิงป้องกัน



การไปพบแพทย์ปฐมภูมิเพื่อรักษาอาการป่วยหรือการบาดเจ็บ



บริการด้านสุขภาพจิต



ใบสั่งยาทั่วไป



การดูแลอย่างเร่งด่วนเมื่อท่านต้องการการดูแลทันทีแต่ไม่มีเหตุฉุกเฉินเช่นหัวใจวาย

## ฉันจะลงทะเบียนได้อย่างไร

### โทรศัพท์ไปที่



1-855-923-4633

TTY/TDD: 1-855-627-9604

เวลา: 7:30 น. to 17:30 น.

มีความช่วยเหลือให้มากกว่า 200 ภาษา

### ติดต่อเชื่อมโยง



นัดหมายกับแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ในชุมชนของท่าน



ค้นหาเจ้าหน้าที่นำทางด้านสุขภาพหรือนายหน้าเพื่อช่วยเหลือท่านทางออนไลน์ได้ที่ [wahealthplanfinder.org](http://wahealthplanfinder.org)คลิกที่ปุ่ม **Get Support**

### ไปที่



สะแกนคิวอาร์โค้ด

เยี่ยมชมหน้าเว็บได้ที่: [wahealthplanfinder.org](http://wahealthplanfinder.org)

# เปิดโอกาสให้ทุกคนมีประกันสุขภาพ!

ทุกคนที่อาศัยอยู่ในรัฐวอชิงตันสามารถซื้อประกันสุขภาพและทันตกรรมผ่าน *Washington Healthplanfinder*.



เปิดโอกาสให้คนเข้าเมืองทุกสถานะสามารถสมัครได้!  
โครงการนี้จัดให้มีขึ้นสำหรับทุกคนไม่ว่าจะมีสถานะคนเข้าเมืองแบบใด

### ความปลอดภัยของท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา:

- การได้รับประกันสุขภาพจะไม่ส่งผลต่อสถานะคนเข้าเมืองหรือการสมัครขอสัญชาติสำหรับตัวท่าน ครอบครัวของท่าน หรือบุคคลใดที่อาศัยอยู่กับท่าน
- ข้อมูลของท่านจะไม่ถูกนำไปใช้ในการบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมือง
- ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะคนเข้าเมืองจะถูกนำมาใช้เพื่อพิจารณาว่าท่านมีสิทธิในการซื้อแผนประกันแบบใดเท่านั้น

## ประกันสุขภาพคืออะไร



ประกันสุขภาพคือข้อตกลงที่ท่านทำกับบริษัทประกัน บริษัทประกันตกลงที่จะชำระค่ารักษาพยาบาลบางส่วนหรือทั้งหมด

ของท่านเพื่อแลกเปลี่ยนกับการชำระเงินรายเดือนของท่าน (เบี้ยประกัน)

## เหตุใดจึงต้องมีประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลไม่ว่าท่านจะใช้เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงหรือใช้เมื่อท่านเจ็บป่วย

## ประกันสุขภาพมีราคาเท่าใด

ค่าใช้จ่ายในการซื้อประกันสุขภาพนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งต่าง ๆ เช่น รายได้ของท่าน จำนวนสมาชิกในครอบครัว และสถานที่ที่ท่านอาศัยอยู่

ท่านอาจมีสิทธิได้รับ **Cascade Care Savings** ซึ่งหมายความว่ารัฐวอชิงตันจะจ่ายค่าประกันสุขภาพบางส่วนของท่าน หากท่านมีสิทธิ จำนวนเงินที่ท่านต้องจ่ายสำหรับการดูแลสุขภาพจะถูก

## ประกันสุขภาพมีการใช้งานอย่างไร

ท่านจะต้องจ่ายเบี้ยประกันรายเดือนในกรณีที่ท่านต้องการการดูแลสุขภาพ หากท่านต้องการบริการดูแลสุขภาพ เราจะเรียกเก็บเงินจากท่านในอัตราลดราคาสำหรับบริการเหล่านี้

## คำศัพท์ประกันสุขภาพ

### เบี้ยประกัน:

สมาชิกแต่ละคนต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายเดือนที่เรียกว่าเบี้ยประกัน ราคาเบี้ยประกันของท่านขึ้นอยู่กับแผนประกันสุขภาพของท่าน



### ความรับผิดชอบส่วนแรก:

ประกันสุขภาพของท่านจะเริ่มช่วยชำระค่าใช้จ่ายหลังจากที่ท่าน "ชำระค่ารับผิดชอบส่วนแรกจนครบแล้ว" ตามจำนวน แผนประกันทุกแผนจะจ่ายค่าใช้จ่ายบางอย่าง เช่น การตรวจสุขภาพ ก่อนที่จะมีการชำระค่ารับผิดชอบส่วนแรกจนครบ

### ค่าใช้จ่ายร่วม และ ค่าประกันร่วม:

เหล่านี้ คือค่าใช้จ่ายที่ท่านต้องจ่ายเมื่อท่านไปพบแพทย์ ค่าใช้จ่ายร่วมของท่านนั้นเป็นจำนวนเงินตายตัว (1-50 ดอลลาร์) ค่าประกันร่วมของท่านคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าบริการ แผนประกันสุขภาพของท่านจะชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือในการไปพบแพทย์

### ตัวอย่างค่ารักษาพยาบาล

ท่านเจ็บป่วยและต้องการการดูแลสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลของท่านคือ 10,000 ดอลลาร์

ท่านไม่มีประกันสุขภาพ  
จำนวนที่ท่านต้องจ่ายทั้งสิ้น (ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเอง): 10,000 ดอลลาร์

ท่านจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยมากในกรณีที่ไม่มีประกันสุขภาพ

ประกันจ่าย: 7,960 ดอลลาร์  
จำนวนที่ท่านต้องจ่ายทั้งสิ้น (ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเอง): 2,040 ดอลลาร์

- ความรับผิดชอบส่วนแรก: 2,000 ดอลลาร์
- ค่าใช้จ่ายร่วม: 40 ดอลลาร์

## มีแผนประกันสุขภาพอะไรบ้าง

มีแผนประกันสุขภาพให้สามระดับผ่าน *Washington Healthplanfinder* ได้แก่ แผน Bronze, แผน Silver และแผน Gold จำนวนเงินที่บริษัทประกันสุขภาพจะจ่ายให้นั้นขึ้นอยู่กับระดับที่ท่านเลือก แผน Bronze จะจ่ายให้ประมาณ 60% แผน Silver จะจ่ายให้ประมาณ 70% และแผน Gold จะจ่ายให้ประมาณ 80% ของค่ารักษาพยาบาลของท่าน

### แผน Bronze:

แผนเหล่านี้ คิดค่าเบี้ยประกันรายเดือนต่ำกว่า แต่จะจ่ายค่าใช้จ่ายให้น้อยกว่าเมื่อท่านต้องการการรักษาพยาบาล

### แผน Silver:

แผนเหล่านี้ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายให้ท่านสูงกว่า เมื่อท่านต้องการการรักษาพยาบาลแต่อาจคิดค่าเบี้ยประกันสูงกว่า หากท่านมีสิทธิใน Cascade Care Savings แผนเหล่านี้ อาจมีราคาถูกกว่าแผน Bronze

### แผน Gold:

แผนเหล่านี้ คิดค่าเบี้ยประกันรายเดือนสูงกว่า แต่จะจ่ายค่าใช้จ่ายให้มากกว่าเมื่อท่านต้องการการรักษาพยาบาล แผนเหล่านี้ อาจจะเหมาะสมสำหรับท่านหากท่านมีสิทธิใน Cascade Care Savings และมีความจำเป็นอย่างมากในการดูแลรักษาสุขภาพ

## มองหาโลโก้ Cascade Care!



แผน Cascade Care มอบคุณค่าที่มากกว่าด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า ซึ่งหมายความว่าเบี้ยประกันที่ท่านชำระจะช่วยให้ท่านได้รับผลประโยชน์มากกว่าที่เคย